

# ห้องสมุด

ทุกเมืองในประเทศไทยมีห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดเป็นแหล่งพบปะและเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม ห้องสมุดมีไว้สำหรับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง

ในห้องสมุด คุณจะได้อ่าน ใช้เวลาเพื่อพบปะเพื่อน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดจะช่วยคุณได้ไม่ว่าคุณจะมีคำถามใดๆ และช่วยนำเสนอสิ่งต่างๆ ในห้องสมุด

ห้องสมุดให้บริการฟรีสำหรับผู้อยู่อาศัยทั้งหมด

ในห้องสมุด คุณสามารถ ยืมหนังสือ นิตยสาร เพลง และวิดีโอต่างๆ

- ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของห้องสมุด
- เข้าร่วมชมรมหนังสือ กิจกรรม และหลักสูตรต่างๆ
- ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
- ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุด เช่นห้องอ่านหนังสือ

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากห้องสมุดและเว็บไซต์ของห้องสมุด

บริการในห้องสมุดและกิจกรรมเกือบทั้งหมดจะไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณต้องมีบัตรห้องสมุดที่ใช้งานได้เพื่อใช้ทำการยืมสิ่งต่างๆ

บริการอื่นๆ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้บัตรห้องสมุด

## คุณจะใช้งานและมีส่วนร่วมในห้องสมุดได้

ห้องสมุดมักมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่

ในช่วงของการเล่าเรื่องเทพนิยาย เด็กๆ จะได้ฟังนิทานและเล่นไปด้วย

ในตอนเย็นจะเป็นเวลาของวรรณคดี ซึ่งมีการประชุมของ

นักเขียน คอนเสิร์ต และการบรรยายในห้องสมุด กิจกรรมที่จัดโดยห้องสมุดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ห้องสมุดหลายแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดงนิทรรศการซึ่งคุณทำการจองล่วงหน้าได้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและการจัดแสดงได้จากห้องสมุดและเว็บไซต์ห้องสมุด นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดกิจกรรมของตนเองได้ในห้องสมุด

คุณสามารถอ่านอีเมล ค้นหาข้อมูลออนไลน์ และใช้เครื่องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ห้องสมุดในบางเขตอาจมีค่าบริการสำหรับการพิมพ์คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีการติดตั้งโปรแกรมเวิร์ดและโปรแกรมอื่นๆ ห้องสมุดบางแห่งมีเครื่องสแกนเนอร์และคีย์บอร์ดในภาษาต่างๆ

ท่านสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุดได้ ห้องสมุดทั้งหมดมีโต๊ะและเก้าอี้ สามารถใช้งานได้ตามต้องการเพื่อการทำงานหรือพักผ่อน ในห้องสมุดหลายแห่ง ท่านสามารถทำการจองห้องส่วนตัวเพื่อใช้งานได้ เช่นห้องเพื่อการประชุม ห้องสมุดบางแห่งยังมีห้องดนตรีสำหรับเล่นเครื่องดนตรี เช่นเปียโน

## หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) คืออะไร?

E-books เป็นหนังสือธรรมดาทั่วไปที่คุณอ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน E-books เรียกได้อีกอย่างว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-books สามารถอ่านได้ทั้งงานเขียนจากเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง เช่นนิยาย หนังสือนิทานหรือหนังสือบทกวี

คุณสามารถยืม e-books จากห้องสมุดได้เช่นเดียวกับหนังสือที่พิมพ์



## e-books ของห้องสมุดใช้อย่างไร?

เพื่อที่จะยืม คุณต้องใช้หมายเลขห้องสมุดและรหัส PIN (หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล)

e-book นั้นจะเปิดอ่านได้ง่ายด้วยเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อทำการเปิดอ่านหนังสือ อุปกรณ์ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณอ่านหนังสือ

คุณไม่จำเป็นต้องส่งคืน e-book หนังสือจะถูกส่งกลับโดยอัตโนมัติเมื่อระยะเวลายืมสิ้นสุดลง

## กฎการใช้งาน

ห้องสมุดทั้งหมดอาจมีกฎเกณฑ์ในการใช้งานแตกต่างกันไป

กฎการใช้จะระบุสิทธิและหน้าที่ของผู้มาใช้บริการห้องสมุด เช่น ท่านยืมได้กี่รายการต่อหนึ่งครั้ง และเมื่อไรที่ต้องคืนรายการที่ยืมมา

หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้ใช้บริการอาจสูญเสียสิทธิการยืมในครั้งต่อไป

## ห้องสมุดยังให้บริการใกล้เคียงกับคุณ

ห้องสมุดเคลื่อนที่คือรถตู้ที่เต็มไปด้วยหนังสือและรายการอื่นๆ ในห้องสมุด

ถ้าคุณอยู่ห่างไกลจากห้องสมุด คุณอาจจะไปที่จุดจอดของห้องสมุดเคลื่อนที่ใกล้บ้านคุณแทน ห้องสมุดเคลื่อนที่มีกำหนดการสำหรับการหยุดจอดในแต่ละพื้นที่

## คุณสามารถส่งหนังสือในภาษาต่างๆ ได้จากห้องสมุด

นอกจากนี้คุณยังสามารถหาหนังสือในภาษาของคุณเองได้จากห้องสมุด

คุณสามารถส่งหนังสือได้จากห้องสมุดหลากหลาย คุณสามารถรับได้จากห้องสมุดท้องถิ่น

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับหนังสือเสียง (audio book) จากห้องสมุดได้หากคุณไม่สามารถอ่านเองได้

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดท้องถิ่นของคุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดด้วยภาษามือได้ที่ [www.viittomakielinenkirjasto.fi](http://www.viittomakielinenkirjasto.fi)

**เราขอยินดีต้อนรับคุณเพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด!**

